

Số: /PGDDT

Phong Điền, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Triển khai thực hiện kế hoạch số 228/KH-UBND  
ngày 09 tháng 12 năm 2024 của  
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023 - 2025 (viết tắt là Nghị quyết số 1314/NQ-UBTVQH15).

Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Huế trực thuộc trung ương. Thực hiện Công văn số 3992/CAT-QLHC ngày 13/6/2024 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mẫu con dấu của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Huế trực thuộc trung ương. Thực hiện Công văn số 3992/CAT-QLHC ngày 13/6/2024 của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mẫu con dấu của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các trường học trực thuộc thực hiện những nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025; Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể học sinh, viên chức trong nhà trường về nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu sau:

Mục đích, ý nghĩa của việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, thành lập thị xã Phong Điền, thành lập các phường và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Phong Điền, xem đây là thời cơ, vận hội mới tạo sức bật cho địa phương phát triển mạnh mẽ trong tương lai; đồng thời là nội dung quan trọng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC

phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Các nội dung chủ yếu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; về chủ trương, chế độ, chính sách người dân được thụ hưởng sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, nhất là việc không thu các loại phí, lệ phí khi chuyển đổi các loại giấy tờ của người dân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi ĐVHC.

- Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, các chức danh cán bộ lãnh đạo ở các ĐVHC hình thành sau sắp xếp, thành lập.

- Thời gian bắt đầu hoạt động và việc bố trí công sở, thay đổi bảng tên cơ quan, địa chỉ liên hệ, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, công trình công cộng của các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp, thành lập.

**2. Đăng ký, sử dụng mẫu con dấu mới và thu hồi con dấu cũ**

Các trường học trực thuộc triển khai thực hiện việc đăng ký con dấu theo hướng của Ủy ban nhân dân huyện (Công văn số 6280/UBND-CAH ngày 09/12/2024). Hoàn thành trước ngày 25/12/2024.

**3. Điều chỉnh bảng tên, địa chỉ liên hệ, các pano, áp phích, biểu, bảng trong nhà trường và các trang thông tin điện tử có liên quan phù hợp với tên gọi đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính.**

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Phúc**

